



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลโพทะเล กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๕๖๖๘ ๑๑๑๕
ที่ พจ ๐๐๓๓.๓๐๑/พิเศษ วันที่ ๒๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

ด้วยคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโพทะเล มีความประสงค์ ประกาศเจตนารมณ์การ
ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ แสดงเจตจำนงที่จะบริหาร
โรงพยาบาลด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริต จึงจัดทำประกาศนโยบาย
โรงพยาบาลโพทะเล ตามประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ขออนุญาตลงนามและอนุมัติเผยแพร่ในเว็บ
ไซด์ขอโรงพยาบาล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอ

(นายภวัต ชาตวรกิจ)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติ

(นายชำนาญ ชัยดา)

ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ ๐ ๕๖๖๘ ๑๑๑๕



ประกาศโรงพยาบาลโพทะเล

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายพนม ปทุมสูติ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคคลกรสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร กระทรวงสาธารณสุข ให้ยึดมั่น ในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการ แสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติ หน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่ เลือปฏิบัติ กล่าวตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม มีความละเอียดต่อการทุจริต ไม่ กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หา ประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวง สาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล่าวหาญ ทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐาน ทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ สร้างสังคมกระทรวง สาธารณสุขที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “โรงพยาบาลโพทะเลใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” (Together Against Corruption : TAC)

และขอถวายสัตยาจว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความ เพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชำนาญ ชัยดา)
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพทะเล